



ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เรื่อง รายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ฉบับลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยได้กำหนดให้นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ <https://grace.ubu.ac.th> ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งประกาศรายชื่อผู้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อให้ศึกษารับทราบและเข้ารับรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ตาม วัน เวลา และสถานที่ในหมายเรียก (สด.๓๕) กำหนดต่อไป โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปแสดงในวันตรวจเลือก (๑) บัตรประจำตัวประชาชน (๒) ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) (๓) หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) และ (๔) หลักฐานสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด

นักศึกษาต้องไปรายงานตัวต่อกับคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ทุกปี ตามที่กำหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) และไม่ต้องยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ อีก จนกว่าจะพ้นสภาพเป็นนักศึกษา สำเร็จการศึกษา ลาออก หรืออายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์ หากไม่ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกจะต้องมีความผิดฐานขาดการตรวจเลือกตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี และถูกกำหนดให้เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการทันที โดยไม่มีสิทธิในการผ่อนผันฯ ในทุกกรณี

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ โดยสแกน QR-Code ด้านล่างประกาศนี้ หรือที่ลิงค์ <https://qrcode.ubu.ac.th/GMzLgD> หากพบว่ารายชื่อตกหล่นให้ติดต่อที่งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา อาคารศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิในการผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ นี้

จึงประกาศมาเพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา บุญจง)  
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

